

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวด	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร		
1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม 1.2 การวางแผนการดำเนินงาน 1.3 ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - รองอธิการบดี(อาจารย์อภิชาติ สอนคำกอง) - ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ - ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - นางศรีกุล นันทะชมภู - นางจินดา จันท์ - นางรุ่งทิภา เจริญทรัพย์ - นางอำพร เวียตตัน - รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารกองอาคารและสถานที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม - กำหนดแนวทาง/วิธีการดำเนินการและติดตามการรักษาสิ่งแวดล้อม - ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี - รวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - การจัดเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ
หมวดที่ 2 การดำเนินงาน		
2.1 การสื่อสารการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึก 2.2 การจัดประชุม 2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก 2.5 การขนส่งและการเดินทาง 2.6 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองกลาง - หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง - รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ กองกลาง - นายกมล กล่อมมิตร - นางสาวรชฎา ศุขแก้ว - นางปวีรดา ฉัตรพัชรภิญโญ - นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาถ - นางสาวรลิสฐิตา ถมทอง - หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กองอาคารและสถานที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์คัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน การสื่อสารกิจกรรมสำนักงานสีเขียว - การจัดประชุมสีเขียว - ดำเนินกิจกรรม 5 ส - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล/คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน - ดำเนินการติดต่อสื่อสาร การขนส่งและการเดินทางรณรงค์การเดินทางหรือการใช้จักรยานเดินทางมาทำงาน Car pull - การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน - การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน - ศึกษาวิธีการใช้ถังดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น

หมวด	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
		- ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน
หมวด 3 พลังงานและทรัพยากร		
3.1 การใช้พลังงาน 3.2 การใช้น้ำ 3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน กระดาษ	- รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารฯ กองสวัสดิการ - หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน - หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล - นายวิทยา ถาแก้ว - นายสุรเดช คิดการงาน - นางนิรมล ทองทิพย์	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและ ทรัพยากร - กำหนดแนวทางและมาตรการ ประหยัดพลังงาน การให้น้ำ และ ทรัพยากรอื่น ๆ และสื่อสารให้ทราบ
หมวด 4 การจัดการของเสีย		
4.1 การจัดการของเสีย/ ขยะในสำนักงาน 4.2 การจัดการน้ำเสียใน สำนักงาน	1. หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง 2. นายไพศาล สงวน 3. นายศุภชัย ชัยอุดมวิทย์ 4. นางสาวปริศนา เก่งกาจ 5. นายเชิดพงศ์ รอบเมือง 6. นางจิรพรรณ จันทราศัพท์ 7. นายพนมเทียน ทนคำดี 8. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์	- ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์คัด แยกขยะ - สำรวจประเภทและปริมาณขยะ - จัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ - การกำหนดมาตรการประหยัด ทรัพยากรน้ำ - สำรวจและบันทึกปริมาณน้ำเสีย - การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก		
5.1 อากาศในสำนักงาน 5.2 แสงในสำนักงาน 5.3 ความน่าอยู่	1. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ 2. นายสมาน บุญทาคำ 3. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ 4. นายกฤษฎา ยศเดช 5. นายทศพล อุปินโน 6. นายรัฐพล ญาติมิตรหนูน 7. นางสาวอัมพวรรณ กันทะ 8. ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ 9. นายพฤธา ประดิษฐ์ทอง 10. นายวารินทร์ ชินแก้ว	- ดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมคุณภาพ อากาศ แสง ฯลฯ - การจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร และนอกอาคารสำนักงาน - การใช้ต้นไม้ปรับอากาศ - การดูแลพื้นที่สีเขียว - การจัดทำแผนควบคุมสัตว์พาหะ นำเชื้อโรค

หมวด	คณะกรรมการ ที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ
	11. นายรัตติกาล ณวิชัย	
หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง		
6.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.2 การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. นางธัญธรณ์ เมธีวิศวงศ์ 2. ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชกร อธิการ 3. นางพิชญภัศ คำสีบ 4. นางสาวแอนนา สุปิยะ 5. นางสาวศกุนตลา จินดา	- ดำเนินการจัดซื้อ คัดเลือกเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - การสั่งซื้อและตรวจสอบคุณภาพ - การจัดจ้างบริษัททำความสะอาด - ตรวจสอบการดำเนินงาน
หมวด 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง		
7.1 การจัดโครงการและกิจกรรม	1. นางพรสวรรค์ นักดนตรี 2. นางสาวอุรัชชา สุวพานิช 3. นางวันทีนี่ ปิ่นแก้ว 4. นางเนตรนภา ธารินทร์ 5. นางสาววิไลวรรณ ธงงาม	- ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม